

Số: /UBND-NN&PTNT  
V/v Tập trung triển khai quyết liệt  
các biện pháp phòng, chống bệnh  
Viêm da nổi cục trên trâu, bò

*Tam Đường, ngày tháng 5 năm 2021*

Kính gửi:

- Thành viên BCD phòng, chống dịch bệnh động vật huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo thông tin của cơ quan chuyên môn tỉnh, từ ngày 30/4/2021 trên địa bàn bản Tổng Pịt, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn đã xảy ra ổ dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) làm 03 con bò mắc bệnh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh rất cao. Để chủ động ngăn chặn, khống chế dịch bệnh VDNC ngay trong diện hẹp, hạn chế lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho chăn nuôi của người dân trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

### **1. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện**

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh như: Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh VDNC trên trâu, bò; các Công văn của UBND tỉnh: Số 2556/UBND-KTN ngày 09/11/2020 về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC; số 697/UBND-KTN ngày 23/3/2021; số 1054/UBND-KTN ngày 23/4/2021 tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò và các văn bản chỉ đạo của huyện.

Tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC tại xã, thị trấn được phân công phụ trách.

### **2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò; đánh giá nguy cơ lây lan, kịp thời tham mưu chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan của dịch bệnh.

Phối hợp với Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh tổ chức thực hiện lấy mẫu giám sát phát hiện vi rút VDNC và mẫu chẩn đoán, xác minh dịch bệnh (nếu có). Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công bố dịch (nếu có) và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo đúng quy định của Luật Thú

y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y nhằm không chế ổ dịch ngay trong diện hẹp, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển và kinh doanh giết mổ động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

### **3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện**

Tiếp tục tăng thời lượng đưa tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò và các biện pháp phòng, chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

### **4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Thành lập, kiện toàn các tổ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại khu vực chăn nuôi có nguy cơ cao, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm của động vật ra, vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Hướng dẫn người dân nuôi nhốt, chăn dắt trâu, bò; hằng ngày vệ sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y; Thông báo tới người dân trên địa bàn tình hình dịch bệnh VDNC, những nguy cơ bệnh dịch xâm nhiễm, lây lan để người dân chủ động phòng chống. Báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn*) tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phong Vĩnh Cường**